

KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Khu du lịch quốc gia Núi Sam thuộc địa phận thành phố Châu Đốc, tỉnh AG. Là trung tâm du lịch, hành hương nổi tiếng của tỉnh AG, cũng như vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, nơi đây có sông, có núi và cả đồng bằng với phong cảnh tự nhiên hấp dẫn và nhiều di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia. Ngày 27/12/2017 Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 2098/QĐ- TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam với qui mô 1487 héc ta và 8 phân khu chức năng với mục tiêu phân đầu đến năm 2030 trở thành trung tâm du lịch đặc sắc về văn hóa tâm linh của vùng ĐBSCL và cả nước.

Khu du lịch quốc gia Núi Sam nổi tiếng với cụm di tích cấp quốc gia gồm: Miếu Bà Xứ, Lăng Thoại Ngọc Hầu, Chùa Tây An và chùa Phước Điền hay còn gọi là Chùa Hang). Hàng năm thu hút hơn 4,5 triệu lượt người đến tham quan, chiêm bái.

MIẾU BÀ CHÚA XỨ NÚI SAM

Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là ngôi miếu lớn nhất Việt Nam và Tượng Bà bằng đá sa thạch xưa và lớn nhất Việt Nam. Năm 1980, Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam là di tích quốc gia.

Lễ hội vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được công nhận là lễ hội cấp quốc gia vào năm 2001. Đến năm 2014, Lễ hội được chứng nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ được tổ chức trang trọng gồm phần lễ và phần hội được duy trì theo nghi thức cổ truyền từ ngày 22-27 tháng 4 al hằng năm.

Năm 2023, Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam được vinh danh là “Điểm đến du lịch tâm linh tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương”.

LĂNG THOẠI NGỌC HẦU

Lăng Thoại Ngọc Hầu là một danh thắng, một công trình kiến trúc cổ tiêu biểu thời phong kiến. Với vẻ đẹp uy nghi, cổ kính, đường bậc trên thềm cao với chín bậc thang được xây bằng đá ong. Trong nội vi lăng, chính giữa là mộ của Ông, bên phải là mộ bà vợ chánh Nhất phẩm phu nhân - Châu Thị Tế. Bên trái là mộ của bà vợ thứ Diệc phẩm phu nhân - Trương Thị Miệt. Trong nội lăng còn có 14 ngôi mộ và ngoại vi lăng có khoảng 55 ngôi mộ của các cận thân, thân tộc và những người có công trong việc đào kênh Vĩnh Tế . Năm 1980, Lăng Thoại Ngọc Hầu được xếp hạng Di tích quốc gia.

Năm 2010, đã phát hiện hơn 500 hiện vật được tùy táng bên cạnh mộ ông và mộ bà Châu Thị Tế. Hiện vật rất phong phú và đa dạng gồm nhiều chất liệu như: vàng, bạc, đồng, gốm sứ, gỗ, đá, thủy tinh...từ thế kỷ 18,19 thuộc nhiều nước: Việt Nam, Trung Quốc, Pháp... Các hiện vật này hiện đang được lưu giữ trong nhà trưng bày cổ vật Thoại Ngọc Hầu.

CHÙA TÂY AN

Chùa Tây An (Tây An tự), tọa lạc tại ngã ba, dưới chân Núi Sam. Chùa Tây An được công nhận di tích “kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia” vào năm 1980 và đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công nhận đây là “ngôi chùa có kiến trúc kết hợp phong cách nghệ thuật Ấn Độ và kiến trúc cổ dân tộc đầu tiên tại Việt Nam”. Năm 1847, Tổng đốc An Hà là Doãn Uẩn đã cho xây dựng ngôi chùa bằng tường gạch, nền cuốn đá xanh, mái lợp ngói và đặt tên là Tây An tự với hàm ý trấn yên bờ cõi phía Tây.

Năm 1958, Hòa thượng Thích Bửu Thọ xây dựng mới ba ngôi cổ lầu nóc tròn hình củ hành, mặt chính và ngôi chính điện. Trong chùa có khoảng 170 pho tượng lớn nhỏ. Đa số tượng đều làm bằng danh mộc, chạm trổ công phu và mỹ thuật, tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc Việt Nam vào thế kỷ 19.

CHÙA PHƯỚC ĐIỀN (CHÙA HANG)

Chùa Phước Điền (chùa Hang) tọa lạc phía Tây Bắc nằm trên sườn Núi Sam, cách Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam khoảng 01Km. Chùa được khai sơn vào mùa thu năm Thiệu Trị thứ 5, Ất Tỵ (1845) do vị tỷ kheo ni Thích nữ Diệu Thiện. Đây là vị tỷ kheo ni đầu tiên của vùng đất Nam Bộ. Năm 1926 – 1932, Hòa thượng Thích Huệ Thiện, cho trùng tu và đặt tên hiệu chùa Phước Điền. Ngôi chùa vốn là nơi cảnh quang thanh tịnh, nằm trên sườn núi, bốn bề thoáng mát, trong chùa có một hang sâu tự nhiên với truyền thuyết thanh xà, bạch xà hấp dẫn. Chùa Hang đã trở thành một điểm hành hương, du ngoạn lý tưởng và cũng là nơi tôn nghiêm để mọi người chiêm bái. Năm 1980, chùa Phước Điền được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Ai ơi đi Lễ Vía Bà

Tránh xa Thất bát (7 không)

Đến gần Tứ nên (4 nên)

Không nên xem bói, xin xăm;

Không nên mua muối, nhang, đèn kẻ gian;

Không nên mua thú (chim, cò) phóng sinh;

Không nên lấy lộc kẻ gian ép mình;

Không nhờ ghi giấy cầu an

Kẻ gian lừa đảo buộc ta mua đồ;

Không nhờ người lại quay heo

Cò môi, chèo kéo lừa ta mất tiền;

Không nên cúng trước, trả sau

Xong rồi họ báo giá tiền gấp đôi.

Nếu cần mua Lễ cúng Bà,

Mọi người hãy nhớ bốn điều nên sau

Nên mua ở tiệm, cử hàng

Có giá niêm yết, an toàn cho ta;

Quay heo nên hỏi chủ gia

Nhà trọ, khách sạn giúp ta đặt hàng;

Tư trang, tài sản gọn gàng

Nên tự quản lý đề phòng kẻ gian;

Lừa đảo, chèo kéo, cò môi

Du khách phát hiện nên trình Công an.

Nếu quý khách có nhu cầu hỗ trợ hoặc phản ánh các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, văn minh thương mại. Đề nghị du khách điện thoại trực tiếp đến các đường dây nóng để được hỗ trợ

Công an TPCĐ: 02963.866.234

Đội Cảnh sát giao thông – TT: 02963.563.113

Công an Phường Núi Sam: 02963.862.042

BQL Khu du lịch quốc gia Núi Sam: 0969.536.584

Rất mong quý du khách chung tay xây dựng khu du lịch Quốc gia Núi Sam thân thiện, văn minh và an toàn./.